

U QUÁI Ở MẶT (facial teratoma)

Tờ thông tin này nhằm giúp bạn hiểu u quái ở mặt là gì, những dấu hiệu cần lưu ý trong suốt thời kỳ mang thai và tác động đối với con bạn khi bé được sinh ra.

U quái ở mặt là gì?

U quái ở mặt là một khối u hiếm gặp, hình thành trên khuôn mặt của em bé. Đây là một bất thường lành tính có thể được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm. Hầu hết các u quái thường được tìm thấy ở các bộ phận khác trên cơ thể và vị trí u quái ở mặt là rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 1,6% tổng số u quái ở trẻ sơ sinh.

U quái ở mặt xảy ra như thế nào?

Nguyên nhân chính xác dẫn đến sự phát triển của u quái ở mặt không rõ ràng. Hầu hết các lý thuyết cho rằng chúng xuất hiện là do sự phát triển vô tổ chức của các tế bào trong thời kỳ phôi thai.

Những điều cần lưu ý khi mang thai là gì?

Trẻ sơ sinh mắc u quái ở mặt có nguy cơ gặp phải một số vấn đề, đặc biệt vào lúc sinh. Những khối u quái ở mặt rất nhỏ có thể tồn tại mà không gây ra vấn đề gì đáng kể cho em bé.

Khối u có thể gây ra vấn đề về ăn uống hoặc hô hấp ở trẻ sơ sinh nếu có kích thước lớn. Siêu âm sẽ giúp xác định xem khối u có ảnh hưởng đến các cấu trúc khác trong đầu hoặc miệng của trẻ hay không, bên cạnh đó còn hỗ trợ các bác sĩ lên kế hoạch sinh phù hợp cho trẻ.

Nhiều bà mẹ có tình trạng tích tụ thêm nước ối xung quanh em bé, hay còn gọi là đa ối do suy giảm khả năng nuốt của thai nhi. Đa ối có thể làm căng tử cung quá mức và gây ra chuyển dạ sinh non.

Con tôi có thể có dị tật khác kèm theo không?

Điều này khó có khả năng xảy ra. Rất hiếm gặp trường hợp trẻ mắc u quái ở mặt có dị tật khác kèm theo

Nếu tôi sinh thêm một đứa con nữa, liệu bé có khả năng mắc u quái ở mặt không?

Không. Khả năng sinh thêm em bé mắc khối u này là rất thấp. Không có bằng chứng cho thấy khối u này liên quan tới di truyền.

Điều này có ý nghĩa gì với con tôi sau khi bé được sinh ra?

Đôi khi các em bé được chẩn đoán mắc u quái ở mặt có thể cần một kế hoạch sinh nở riêng.

Có thể sử dụng thủ thuật EXIT, là một thủ thuật đặc biệt được sử dụng trong quá trình sinh mổ, dành cho những thai nhi có nguy cơ bị chèn ép đường thở. Em bé của bạn có thể được siêu âm kiểm tra chi tiết bởi một chuyên gia Y học bào thai, đánh giá sự tiến triển của khối u và xem thử liệu em bé của bạn có nên sử dụng thủ thuật EXIT hay không. Chuyên gia Y học bào thai sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cho em bé của bạn bằng siêu âm, qua đó theo dõi sự tiến triển của khối u và đánh giá sự cần thiết của thủ thuật đặc biệt này khi sinh.

Sau khi sinh, em bé thường sẽ phải phẫu thuật để loại bỏ khối u ở mặt. Phẫu thuật này có thể đòi hỏi được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện chuyên khoa trong nhiều tuần sau sinh tùy thuộc vào kích thước và sự liên quan của khối u với tổ chức xung quanh.

Liệu bệnh có tái phát lại không?

Nếu phẫu thuật thành công, khối u có thành phần lành tính và không lan rộng sang các cấu trúc xung quanh thì thông thường nó sẽ không tái phát trên khuôn mặt của em bé.

Những câu hỏi nào khác mà tôi nên hỏi?

- Tôi nên sinh ở đâu?

- Quy trình bảo vệ đường thở của em bé trong quá trình sinh được thực hiện như thế nào?
- Em bé sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất ở đâu sau khi được sinh ra?
- Tôi có thể gặp trước đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc con tôi sau khi sinh không?

Cập nhật lần cuối vào tháng 6 năm 2023